

Số: /BC - STC

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2012
Phương hướng nhiệm vụ năm 2013

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012:

1. Công tác chỉ đạo, phát động phong trào thi đua:

Phát huy những thành tích Sở Tài chính đã đạt được năm 2011 về những kết quả của phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 29/12/2011, toàn ngành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012, ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng Tài chính-KH các huyện, thị xã, thành phố với nhau và giữa các phòng, ban thuộc Sở và các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 28/12/2011, Hội nghị tổng kết thi đua khối năm 2011, tiến hành ký giao ước thi đua năm 2012 giữa các đơn vị trong khối Kinh tế - Tài chính.

Ngày 21/3/2012, Sở Tài chính ban hành văn bản số 408/STC-VP về việc phát động toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 67 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2012).

Ngày 05/4/2012, Hội nghị CBCC cơ quan học tập quán triệt kết luận số 83-KLTW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/3/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2011-2015);

Công văn số 712/STC-VP ngày 06/5/2011 của chủ tịch HĐTĐKT về giao chỉ tiêu thi đua năm 2012 cho các đơn vị, phòng, ban; Công văn số 713/STC-VP ngày 06/4/2012 đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2012 với Khối và Ban thi đua, khen thưởng Tỉnh.

Ngày 20/4/2012, Hội nghị Khôi Kinh tế - Tài chính phát động phong trào, ký giao ước thi đua năm 2012 giữa các đơn vị trong Khôi (tổ chức tại Sở Xây dựng - đơn vị Trưởng Khôi) dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đơn vị.

2. Kết quả phong trào thi đua:

2.1. Nhiệm vụ chính trị:

a) Tham mưu xây dựng và ban hành cơ chế chính sách tài chính

Năm 2012 Sở Tài chính đã tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách về lĩnh vực Tài chính ngân sách; phối hợp với các ngành xây dựng góp ý, bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách của các cơ quan ở Trung ương và địa phương và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Hướng dẫn một số điểm cơ bản về tổ chức thực hiện dự toán NSDP năm 2012; Ban hành văn bản phân công quản lý vốn đầu tư XDCB, CTMTQG và các nguồn vốn khác năm 2012; Hướng dẫn ngân sách cấp huyện phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán, trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi; góp ý cùng các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách phát triển NN, NT và ND; chính sách xuất khẩu, giao đất giao rừng; Chính sách phát triển DN, CTMTQG về nước sạch VSMT.

- Tham mưu cơ chế chính sách về bàn giao tài sản khi phân cấp công trình thủy lợi, chính sách bồi thường cây khi chuyển sang trồng cao su, chính sách hưởng lợi, xử lý vốn đầu tư khi thanh lý hợp đồng giao khoán rừng và đất rừng chuyển cho dân tái định cư huyện Kỳ Anh.

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn NSNN; Tham gia góp ý các văn bản của UBND tỉnh về Hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quy định trình tự thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh về một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh,

- Tham gia Đề án nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, Đề án tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân; Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ, thanh tra viên học tập, nghiên cứu; Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra giữa Thanh tra tỉnh với các Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước tỉnh.

- Tham mưu về các chính sách hỗ trợ Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng; chính sách hỗ trợ các Dự án: Sản xuất rau củ quả công nghệ cao; khảo nghiệm giống lúa Đài Loan; Chế biến xuất khẩu gạo của Công ty Đại Việt Mỹ.

- Tham mưu UBND tỉnh trình thường trực HĐND thống nhất gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các Doanh nghiệp và phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi theo NQ số 13/CP của Chính phủ về thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và hỗ trợ thị trường năm 2012.

- Tham mưu Quyết định số 07/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 30/QĐ-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp; Chính sách phát triển quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; chính sách huy động và lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm chủ lực, huy động nguồn lực phát triển TP Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2015, sử dụng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Phối hợp Cục Thuế, KBNN đề tham mưu UBND tỉnh phương án khấu trừ 2% thuế GTGT đối với lĩnh vực thanh toán vốn ĐTXDDB.

- Tính toán, đối chiếu duyệt, cấp ứng và chuẩn bị số liệu tài liệu hồ sơ trình Bộ Tài chính thẩm định phương án cải cách tiền lương, các chế độ chính sách phát sinh mới năm 2012.

- Tổng hợp phương án đánh giá thực hiện dự toán 2012, xây dựng dự toán 2013 làm việc với Bộ Tài chính trong tháng 8, 9/2012.

- Phối hợp tham mưu về phân cấp quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, trạm y tế xã, Hướng dẫn liên ngành về thu đóng góp của khối giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện năm học 2012-2013.

- Tham mưu trình UBND tỉnh về nguồn vốn Dự án khám chữa bệnh theo yêu cầu, Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho 3 hồ sơ thuộc Dự án Fomorsa.

- Các phòng ban đã phối hợp với các ngành việc soạn thảo văn bản hướng dẫn, góp ý, bổ sung, ban hành một số chính sách TC-NS trên địa bàn tỉnh.

- Đơn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán báo cáo QTNS năm 2010 và KP thực hiện chương trình 135, chính sách con hộ nghèo.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngành về xây dựng cơ chế quản lý nguồn vốn hỗ trợ cho dự án nước thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng và tổng hợp ý kiến lần 2 về xây dựng cơ chế đầu tư lại từ nguồn tiền đất cho Khu Kinh tế Cầu Treo để trình UBND, HĐND tỉnh xem xét quyết định.

- Phối hợp với UBND Thành phố Hà Tĩnh xây dựng cơ chế tài chính về quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn vay Bộ tài chính.

- Các phòng ban đã phối hợp các ngành trong việc rà soát, soạn thảo văn bản hướng dẫn, bổ sung, góp ý ban hành một số chính sách tài chính như: Bàn giao tài sản các công trình thủy lợi khi phân cấp; Bồi thường cây khi chuyển sang trồng cao su; Đề án tái cơ cấu DNNN...

- Tổng hợp và dự thảo một số văn bản trình UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh quyết định về cơ chế: Quản lý nguồn vốn hỗ trợ cho dự án nước thuộc KKT Vũng Áng; Cơ chế đầu tư lại từ nguồn tiền đất cho Khu Kinh tế Cầu Treo; Cơ chế tài chính quản lý và sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất Thành phố được đầu tư hạ tầng từ nguồn vay Bộ Tài chính, tạm ứng Ngân sách; Xây dựng quy định mức trích xử phạt cho ngành thanh tra và chế độ khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN...

- Phối hợp các phòng ban liên quan, các ngành trong việc rà soát, soạn thảo văn bản hướng dẫn, góp ý chính sách phát triển Du lịch, Đề án Trường Cao đẳng Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du, chính sách bình ổn giá Tết nguyên đán; chính sách chế độ cho người lao động khi hợp nhất, sát nhập các đơn vị.

b) Xây dựng chất lượng đội ngũ CBCCVC:

Công tác cán bộ, công chức được rà soát, sắp xếp theo cơ cấu chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban được thể hiện rõ theo chức danh, trình độ chuyên môn đào tạo của từng người, trên cơ sở đó xây dựng cơ cấu cán bộ theo yêu cầu đạt tiêu chuẩn đến năm 2015. Đến nay đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo Sở và Trường, Phó phòng đã được xây dựng kế hoạch ổn định từ năm 2010-2015 và xây dựng phương án quy hoạch từ năm 2015- 2020 báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tuy nhiên hàng năm đã được rà soát, bổ sung cho phù hợp. Kết quả năm 2012 đã tham mưu xây dựng quy trình, thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng phòng, cử 02 cán bộ đào tạo sau Đại học, 01 thanh tra viên chính, 01 chuyên viên chính, cử 04 cán bộ tham gia bồi dưỡng QLNN chuyên viên và chuyên viên chính, 06 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Các phòng, ban đã xây dựng được kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ theo dõi chuyên quản theo ngành, đơn vị và các huyện. Văn phòng đã có nhiều buổi làm việc với các phòng để rà soát, nắm bắt tình hình kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở theo dõi chỉ đạo.

Thường xuyên quan tâm kỷ cương hành chính, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, kết luận số 05/KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 33 của UBND tỉnh nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lối sống lành mạnh, tiên bộ. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu tại cơ quan Sở được chấn chỉnh. Việc công khai dân chủ nguồn NSNN theo quy định của Luật NSNN, kinh phí hoạt động trong văn phòng cơ quan theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Hoạt động Phong trào các tổ chức đoàn thể quần chúng:

** Hoạt động phong trào:*

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và 67 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2012), đã có nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi được đơn vị chủ trì và phối hợp tổ chức mang lại hiệu quả cao như: Phát động toàn thể CB, CCVC Sở và đơn vị trực thuộc tham gia phong trào "Chung tay Cải cách hành chính", "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", Toàn thể ĐVTN Chi đoàn tham gia ngày hội hiến máu với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"...

Tham gia giải bóng đá, bóng chuyền giao hữu do các đơn vị trong Khối Kinh tế - Tài chính tổ chức; chủ trì giao lưu bóng chuyền với đơn vị Sở KH&ĐT và Văn phòng UBND tỉnh. Giao lưu hữu nghị với các đơn vị trong ngành Tài chính (Sở Tài chính Quảng Bình, Sở Tài chính Nghệ An, Kiểm toán Nhà nước khu vực II). Thông qua các hoạt động này nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tạo điều kiện để đội ngũ CB, CCVC có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau.

** Thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh:*

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo các Chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; từ đó chất lượng sinh hoạt được củng cố; nắm bắt những diễn biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, động viên tư tưởng, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Các nhiệm vụ chuyên môn được giao đều hoàn thành tốt; Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong cơ quan luôn hoạt động có hiệu quả, chất lượng.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ ngày 01 đến 02/11/2012, BCH Đảng ủy, BGD Sở Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; BCH Đảng ủy, BGD Sở đã tiến hành kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; phân tích ưu điểm, khuyết điểm của tập thể; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính, 19 điều Đảng viên không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cũng như cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BGD và đề xuất kế hoạch, giải pháp khắc phục.

** Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:*

Cấp ủy, Lãnh đạo chuyên môn đã tổ chức triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và cơ quan. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức, viên chức phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan theo hướng tập trung phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể.

2.2. Nhiệm vụ chuyên môn:

*** Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NS năm 2012:**

- Tổng thu NSNN ước đạt: 12.936 tỷ đồng; tổng thu NSDP ước đạt: 6.533 tỷ đồng, trong đó thu NS trên địa bàn ước đạt 4.893 tỷ đồng bằng 94% dự toán năm.

- Tổng chi NSDP đạt 11.581 tỷ đồng, bằng 125% dự toán năm, trong đó:
- + Chi đầu tư PT ước đạt 3.840 tỷ đồng.
- + Chi thường xuyên ước đạt 5.807 tỷ đồng, bằng 119% so dự toán năm.

3. Về công tác khen thưởng:

Sau khi có kết quả TĐKT của năm 2011, đã tiến hành trao thưởng kịp thời, tạo khí thế phấn chấn trong đội ngũ CB, CCVC Sở và đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

- Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 01 cá nhân.
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 02 cá nhân.
- Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 7 cá nhân.
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho 02 cá nhân.
- Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 7 cá nhân.
- Giám đốc Sở Quyết định công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 22 cá nhân.
- Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 19 cá nhân.
- Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 03 tập thể và tặng Giấy khen cho 26 cá nhân thuộc phòng TC - KH các huyện, thị xã, thành phố.

Khen thưởng năm 2012:

*** Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc:**

- Phòng Ngân sách.
- Phòng Ngân sách Huyện xã
- Phòng Giá - Công sản
- Phòng HCSN.
- Thanh tra Sở

*** Công nhận danh hiệu CSTĐCS: 14 cá nhân**

*** Đề nghị UBND tỉnh Chính phủ tặng Bằng khen: 01 cá nhân**

*** Đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể LĐXS: 02 tập thể**

- Thanh tra Sở
- Phòng Giá - CS (tặng Bằng khen)

*** Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 05 cá nhân**

*** Đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen: 03 tập thể và 03 cá nhân**

- Phòng Ngân sách tỉnh
- Phòng Ngân sách huyện xã
- Phòng Hành chính sự nghiệp

*** Giám đốc Sở tặng Giấy khen: 30 cá nhân**

*** Một số hạn chế, tồn tại:**

- Tuy phong trào thi đua đã được triển khai khá tốt và có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự mạnh mẽ và thường xuyên; Thủ trưởng, cấp ủy, tổ chức Chi bộ Đảng, các đoàn thể, các phòng ban, đơn vị trong ngành cần tăng cường sự lãnh

đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, làm tốt nhiệm vụ hàng ngày của mình, thấm nhuần lời dạy của bác Hồ: “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của công tác thi đua”.

- Một số nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất của tỉnh giao triển khai còn chậm so với thời gian ít nhiều đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban.

- Một số phòng, đơn vị trực thuộc còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác TĐKT nên việc tổ chức phong trào TĐKT của Sở còn hạn chế. Thể hiện ở các mặt: Đăng ký thi đua chậm, đăng ký đề tài, nội dung đề tài còn mang tính hình thức, chưa phong phú, tính áp dụng thực tiễn chưa cao.

- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, chế độ báo cáo còn chưa kịp thời; xây dựng tiêu chí, định mức thi đua cho các phòng, đơn vị còn chưa sát với chỉ tiêu của các văn bản hướng dẫn cấp trên.

- Hiện tượng vi phạm kỷ luật hành chính vẫn còn xảy ra ở một số CBCCVN như đi muộn về sớm, giải quyết việc cá nhân trong giờ làm việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013:

Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2012 với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài chính trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012, các phòng ban, đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương và của cơ quan, đơn vị mình để tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các nội phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013, hướng đến những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Mục tiêu chung: Toàn ngành Tài chính phải phấn đấu để đạt được trong năm 2013 là tập trung huy động các nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu quả để góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững năm 2013 và những năm tiếp theo.

2. Các mục tiêu cụ thể:

2.1. Phong trào thi đua:

- Tiếp tục thực hiện việc ký kết các chỉ tiêu thi đua năm 2013; phối hợp tốt với đơn vị Khối trưởng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được cam kết. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt những nội dung thi đua, các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, từ đó tạo được khí thế phong trào thi đua từ phòng, đơn vị đến cán bộ công chức trong Sở.

- Phong trào thi đua của Sở cần được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, nội dung; gắn thành tích của công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị với TĐKT để động viên, khuyến khích các CB, CNVC, phòng ban, đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào TĐKT của Sở ngày càng phát triển, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2013.

- Cán bộ làm công tác TĐKT Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt kết quả cao nhất.

2.2. Nhiệm vụ chuyên môn:

Xác định năm 2013 nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính là rất nặng nề, các phòng ban, đơn vị với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp UBND Tỉnh trong việc điều hành Ngân sách tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN.

- Tiếp tục tăng cường quản lý công tác Tài chính ngân sách các cấp, các đơn vị hành chính sự nghiệp từ tỉnh đến huyện nhằm không ngừng đưa hoạt động tài chính phục vụ tốt mục tiêu phát triển KT - XH của các địa phương.

- Sử dụng có hiệu quả công cụ Tài chính thông qua công tác Thanh kiểm tra nhằm phát hiện, uốn nắn những sai sót, yếu kém trong quản lý tài chính ngân sách; tạo kỷ cương, kỷ luật tài chính; đấu tranh chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Trên cơ sở cam kết, chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm, lập kế hoạch tổ chức triển khai sâu rộng đến tận đội ngũ CB, CCVC trong Sở, đơn vị trực thuộc và phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thi đua và công tác khen thưởng đã đề ra.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Sở Tài chính Hà Tĩnh. Kính mong nhận được các ý kiến góp ý của các đơn vị trong Khối Kinh tế - Tài chính đề phong trào thi đua, thành tích khen thưởng của đơn vị ngày càng phát triển./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;
- HĐ TĐKT Khối;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Nguyễn Công Bình